

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 2151/SNV-XDCQ&TCBC ngày 04/11/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Nghi Xuân là huyện nằm phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh với diện tích tự nhiên 22,7 nghìn ha, với hơn 104 nghìn người. Với lợi thế của một huyện có vị trí địa lý khá thuận lợi, phía Bắc tiếp giáp với thành phố Vinh, phía Nam tiếp giáp huyện Lộc Hà, phía Đông tiếp giáp biển đông, phía Tây tiếp giáp thị xã Hồng Lĩnh. Toàn huyện có 15 xã, 2 thị trấn (4 xã, thị trấn loại 1; 10 xã loại 2 và 3 xã, thị trấn loại 3), với 151 thôn, tổ dân phố.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo và triển khai của các cấp chính quyền

- Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới và Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh năm 2021; Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị, đặc biệt là Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn việc phát huy dân chủ ở cơ sở là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lồng ghép kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở đối với UBND các xã, thị trấn thông qua việc kiểm tra cải cách hành chính và một số cuộc kiểm tra khác có liên quan đến UBND các xã, thị trấn. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức kiểm tra cải cách hành chính và lồng ghép kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với 17/17 xã, thị

trần.

- Thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Nhân dân huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử huyện trên 60 văn bản các loại liên quan đến công tác bầu cử (Tờ trình, Công văn, Quyết định, Thông báo, Báo cáo...).

Các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng và hàng quý đều được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai lồng ghép và chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan đến quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Việc triển khai thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đoàn kết tập hợp Nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện và chương trình phối hợp thống nhất hành động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, Nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình; quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được bảo vệ; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đã được thể chế hóa và đi vào cuộc sống, đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Qua đó công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên được quan tâm, từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Đặc biệt năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức thành công 3 cuộc Hiệp thương bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua công tác giám sát đã

phát hiện, kiến nghị nhiều nội dung nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị.

- Công tác phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện và các xã, thị trấn. Nhìn chung các ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở được tiếp thu và từng bước hoàn thiện.

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

Ban Dân vận là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá về hoạt động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn.

- Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện thường xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban chuyên môn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân từ huyện đến cơ sở. Ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn công khai quy hoạch; các khoản đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp trong việc xây dựng nông thôn mới; công khai các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị. Ngoài ra tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch về công tác dân vận, nhằm chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị.

- Sau khi thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, một số thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS từ huyện đến có sự thay đổi về nhân sự đều được kiện toàn kịp thời và đã đi vào hoạt động ổn định.

Nhìn chung hoạt động của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới, Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp đã luôn chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn; nhiều thành viên Ban Chỉ đạo thể hiện được vai trò, trách nhiệm với công việc được phân công, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” theo Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh

- Sau khi thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh; Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai đến tận Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thông qua các cuộc hội họp và giao ban.

- Việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đã được thể

chế hóa và đi vào cuộc sống, đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

- Bằng nhiều hình thức công khai, thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, thông qua Đài Truyền thanh - Truyền hình (nay là Trung tâm Văn hóa - Truyền thông) và hệ thống phát thanh ở cơ sở; niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, họp dân, các cuộc họp của Mặt trận, Đoàn thể, tiếp xúc cử tri để thông báo trực tiếp cho Nhân dân; UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công khai để Nhân dân biết, như: Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã (thể hiện trong quy chế làm việc của UBND cấp xã); chú trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính,... Tùy theo tính chất, mức độ quan trọng của từng nội dung mà hình thức công khai có thể thực hiện thông qua một hay kết hợp nhiều hình thức, như: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Đến nay 100% xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế “một cửa” một cửa liên thông và có phòng tiếp dân và đang tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”. Tổ chức việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định. Tiếp nhận và giải quyết công việc đối với tổ chức và công dân nhanh, gọn được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ. UBND các xã, thị trấn đã xây dựng quy định tiếp công dân định kỳ; quy định chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong tiếp công dân; đặt hòm thư góp ý...

- Đã tổ chức cho Nhân dân bàn bạc và quyết định kế hoạch, biện pháp thực hiện các chủ trương của chính quyền trong việc huy động Nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng ở thôn, xóm, các công việc xây dựng cơ sở hạ tầng đưa ra dân bàn, dân quyết định nên đã mang lại hiệu quả, chất lượng cao. Nhờ làm tốt nội dung trên, trong thời gian qua, ngoài các khoản thu từ thuế, quỹ; các xã, thị trấn đã huy động từ sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra Nhân dân (BTTND), Ban giám sát đầu tư cộng đồng (BGSĐTCD) đã được thực hiện tốt thông qua cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo từng địa bàn. Cụ thể:

+ Có 151/151 thôn, tổ dân phố đã được thâm định phê duyệt Hương ước theo quy định

+ Có 151/151 thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố văn hoá,

đạt tỷ lệ 100%;

+ Có 151/151 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tín nhiệm bầu và được UBND cấp xã công nhận theo đúng trình tự, quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và UBTWMTTQVN; có 17/17 xã, thị trấn đã có Ban thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng và được UBTWMTTQVN cấp xã công nhận theo đúng trình tự, quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ.

- Nhiều dự thảo đề án như quy hoạch xây dựng địa phương, xây dựng công trình phúc lợi, các phương án, hình thức đền bù giải phóng mặt bằng, phương án chuyển đổi ngành, nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi,... được đưa ra Nhân dân góp ý trước khi chính quyền quyết định ban hành. Những chủ trương của HĐND được UBND cụ thể hoá bằng kế hoạch, biện pháp thực hiện đã được Nhân dân tham gia ý kiến, nhờ vậy các chủ trương, chính sách ban hành ở cơ sở cụ thể, sát hợp hơn, đi vào cuộc sống của Nhân dân và có sức thuyết phục.

3. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Qua hơn 6 năm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Nhìn chung Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị; chủ động đề ra các kế hoạch, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Đầu năm các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; kết quả có 100% đơn vị tổ chức hội nghị, thành lập Ban thanh tra Nhân dân; sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH công đoàn; quy chế hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân; quy chế chi tiêu nội bộ...; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt chức năng, vai trò dân chủ, xây dựng cơ quan.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (số liệu tính từ ngày 16/12/2020 đến hết ngày 10/9/2021): Tổng hồ sơ tiếp nhận: 73.940 (đã giải quyết: 72.454; đang giải quyết: 1.486), có 30.985 hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Trong đó: Cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 26.594 (đã giải quyết: 26.551; đang giải quyết: 43); Tại Trung tâm Hành chính công huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 47.346 (đã giải quyết: 45.903; đang giải quyết: 1.443).

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: Hoàn thành 01 cuộc trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 6 xã, thị trấn; đang đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra liên quan đến cấp giấy CNQSD đất: 01 cuộc tại xã Xuân Viên và 01 cuộc tại xã Xuân Hội).

- Về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC: Toàn huyện đã tổ chức tiếp 239 lượt, tiếp 275 người (Định kỳ 78 lượt, tiếp 97 người; Thường xuyên 157 lượt, tiếp 177 người; Đột xuất 0 lượt, tiếp 0 người); có 03 đoàn đông người với 20 người. Nội dung KNTC, KNPA của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA của công dân, các đơn thư

liên quan đến công tác bầu cử, đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tiếp nhận, giải quyết 151 đơn/151 vụ việc (17KN; 11TC; 123KNPA), trong đó: Cấp huyện 54 đơn/54 vụ việc (13KN; 04TC; 37KNPA); Cấp xã 97 đơn/97 vụ việc (04KN; 07TC; 86KNPA); Đã giải quyết 133 đơn/133 vụ việc (14KN; 11TC; 108KNPA) đạt 100%, trong đó: Cấp huyện 48 đơn/48 vụ việc (11KN; 04TC; 34KNPA) đạt 100%; Cấp xã 85 đơn/85 vụ việc (01KN; 06TC; 75KNPA) đạt 100%. Đang giải quyết 18 đơn/18 vụ việc (03KN; 0TC; 15KNPA), trong đó: Cấp huyện 06 đơn/06 vụ việc (02KN; 0TC; 04KNPA); Cấp xã 12 đơn/12 vụ việc (01KN; 0TC; 11KNPA). Thành lập 28 đoàn kiểm tra, xác minh giải quyết KNTC; Tổ chức 03 cuộc họp xin ý kiến các sở ngành về giải quyết vụ việc; 01 cuộc làm việc với UBND xã Cổ Đàm đơn đốc giải quyết các vụ việc; 17 cuộc đối thoại với công dân; ban hành 10 văn bản chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; các cuộc làm việc với phòng, ban để xử lý đơn và ban hành nhiều văn bản giao, đơn đốc giải quyết vụ việc trên địa bàn.

- Về kết quả phòng, chống tham nhũng: Chỉ đạo, đơn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác PCTN; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các quy định về định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ CC,VC, người hợp đồng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 04 lượt công chức; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCN; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành; hoàn thành việc kê khai công khai TSTN lần đầu năm 2020 tại 80 cơ quan, đơn vị với 417/417 người hoàn thành việc kê khai, công khai TSTN, đạt tỷ lệ 100%; thực hiện giảm trừ xong số tiền 40,429/40.429trđ theo Kết luận số 724/KL-CTUBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện và thực hiện truy thu số tiền 120,000trđ/226,000trđ theo kết luận 1324/KL-CTUBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện.

4. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

- Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện đã phát huy quyền dân chủ thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực tiếp của người lao động, phát huy sáng tạo của tập thể và cá nhân để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, gây rối nội bộ, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc công khai tài chính, giải quyết việc làm, đảm bảo lợi ích quyền và nghĩa vụ cho người lao động.

- Việc thực hiện các quy định của Bộ Y tế và các cơ quan cấp trên về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được các cơ quan, đơn vị và các doanh

nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Do vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, tên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp.

- Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trình độ cán bộ, công chức, người lao động ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thu ngân sách trên địa bàn vượt so với kế hoạch đề ra.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên; ý thức trách nhiệm phục vụ và vận động Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân vận chính quyền đối với dân chủ ở cơ sở triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, đã chú trọng đến các mặt liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền đủ năng lực, hiệu quả; cải cách hành chính ngày càng "gần dân", phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân. Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội. Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện cơ bản đồng bộ, có hiệu quả; duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, củng cố được lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp một phần trong sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước tuy có nhiều tiến bộ, song vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: Công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, dư luận ở Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng công tác quy chế dân chủ cơ sở, công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiến hành chưa thường xuyên. Một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết công việc cho dân đặc biệt là ở cấp xã. Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai phong trào thi đua chưa đồng bộ; công tác sơ, tổng kết mô hình, điển hình của một số đơn vị còn mang tính hình thức, mô hình, gương điển hình chưa được nhân rộng.

3. Nguyên nhân

- Nhận thức về mục đích, yêu cầu và các giải pháp về quy chế dân chủ cơ sở của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đầy đủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt và biện pháp tổ chức thực hiện có lúc chưa được thường xuyên và sâu rộng.

- Bộ máy làm công tác dân chủ cơ sở từ huyện đến cơ sở còn nhiều hạn chế về kỹ năng và chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân chủ cơ sở chưa được thường xuyên.

- Nhiều phong trào thi đua được phát động nhưng hiệu quả và hiệu ứng xã hội chưa cao, chưa tập hợp và tạo được tính tiên phong để nhân rộng trong quần chúng Nhân dân.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới và Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh năm 2021.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể Nhân dân nhất là tổ chức công đoàn.

3. Đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ý thức phục vụ Nhân dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân.

5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”; và “Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Trước mắt tập trung quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 403-NQLT/UBTVQH- CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Từng tổ chức căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện xác định nội dung cụ thể để giám sát đạt hiệu quả, chất lượng.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
- Ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân vận chính quyền.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện Nghi Xuân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Việt Hùng

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày /11/2021 của UBND huyện)

1. Tổng số văn bản đã ban hành trong năm (các cơ quan, đơn vị): 60
2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở (các cơ quan, đơn vị):
 - Tổng số đoàn kiểm tra: 02
 - Tổng số đơn vị, cơ sở được kiểm tra: 17/17
3. Công tác tuyên truyền, tập huấn (các cơ quan, đơn vị):
 - Số lượng các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn: 12
 - Trong đó: lồng ghép: 12 cuộc
4. Cải cách hành chính:
 - Tỷ lệ xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”: 17/17 đạt tỷ lệ 100%.
 - Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”: 17/17 đạt tỷ lệ 100%.
 - Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 3 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 189 TTHC (Trong đó: Cấp huyện: 131 TTHC; cấp xã: 58 TTHC).
 - Số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 184 TTHC (Trong đó: Cấp huyện: 128 TTHC; cấp xã: 56 TTHC).
 - Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4/ tổng số dịch vụ công cung cấp: 373/490 đạt tỷ lệ 76,12%
5. Về xây dựng nông thôn mới:
 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới / tổng số xã: 15/15, đạt tỷ lệ: 100%;
 - Số kinh phí huy động sức dân trong năm: 2,284 tỷ đồng.
 - Số diện tích đất do Nhân dân hiến để xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm: trên 2.000m²
6. (Ước tính) Thu nhập bình quân đầu người 45,25 triệu đồng/năm (so sánh với năm 2020: 42,86 triệu đồng/năm).
7. Tỷ lệ hộ nghèo: 2,41 %; so sánh với năm 2020: 2,64%
 - Tỷ lệ hộ cận nghèo: 3,77 %; so sánh với năm 2020: 4,15%
8. Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức / tổng số cơ quan, đơn vị: 69/69, đạt tỷ lệ: 100 %.
9. Tổng số doanh nghiệp: 519
 - 9.1. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn: 14
 - 9.2. Số doanh nghiệp có (đã xây dựng) quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: 14
 - 9.3. Tỷ lệ doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể: 519 %.
 - 9.4. Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động: 14 %.
10. Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp.
 - 10.1. Cấp huyện:
 - Người đứng đầu cấp ủy: 12 cuộc.
 - Người đứng đầu chính quyền: 24 cuộc.
 - 10.2. Cấp xã:

- Người đứng đầu cấp ủy: 408 cuộc.
- Người đứng đầu chính quyền: 816 cuộc.

11. Kết quả tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Tổng số kinh phí hỗ trợ: 442 triệu đồng; trong đó:

- Doanh nghiệp: 132 triệu đồng
- Người lao động: 310 triệu đồng